
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
    ตรวจสุขภาพถวายเป็นพระราชกุศล 
    สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ. (มติชน , ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน , ไทยรัฐ, เนชั ่น, แนวหน้า, ผจก., ข่าวสด , sondhitalk, 
thaitodaynews, thaigov) 
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน โครงการเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระ
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 ก.ค. 67 จัดโดย สธ. ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และภาคีเครือข่าย นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการ
ดูแลสุขภาพประชาชนเขตจตุจักร กทม. และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ ตรวจคัดกรองสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ตรวจตา ทันตกรรม คัดกรองภาวะสมองเสื่อม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ คาดมีผู้รับบริการประมาณ 500 ราย 

 

30 บาทรักษาทุกที ่
     ขยายหน่วยบริการ 30 บาท รักษาในสถานีรถไฟฟ้า  
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ เดลินิวส์ 
     -นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมประชุมกับ สปสช. การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และหน่วยงานผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พิจารณาแนวทางการขยายหน่วยบริการนวัตกรรมระดับปฐมภูมิ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ในพื้นที่สถานี
รถไฟฟ้าของกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการดูแลสุขภาพของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
ตาม“นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี” ของรัฐบาล คาดว่าจะจัดกิจกรรมประกาศความพร้อม (Kick off) ในวันท่ี 24 ก.ค.67 

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
     ปลุกพลังชุมชนสู้ภัยยาเสพติด      
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, innnews ) 
    -นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.อุดรธานี รับฟังบรรยายสรุปการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่าย
ปกครอง และฟังบรรยายสรุปจาก สสจ.อุดรธานี ในส่วนของผลงานด้านบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด 12 จังหวัดภาคอีสาน 
ระยะเร่งรัด 3 เดือน ทั้งนี้นายกฯ กำชับว่า ขอให้ตั้งเป้าการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดให้สูงขึ้น เพื่อกวาดล้างให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้
ตนจะหารือกับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ในเรื่องดังกล่าว โดยจังหวัดหนองคายถือเป็นจังหวัดที่นำผู้เสพท่ีมีอาการทางจติ
เข้าสู่กระบวนการบำบัดน้อยที่สุด ก็ขอให้เป็นจังหวัดนำร่อง  
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, newtv) 
     - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯเป็นประธาน เปิดงานรวมพลังชุมชนสู้ภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดโดย อบจ.อุดรธานี  ร่วมกับ
ตำรวจภูธรภาค 4 และศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.อุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รวมพลังไทย สร้าง
ครอบครัวชุมชนอบอุ่น พ้นภัยยาเสพติด”  
    นำกัญชาคืนเป็นยาเสพติด      
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผจก., ไทย
โพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาไท, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ch3plus, ch7, hfocus, thereporter, chiangraireport, 
bugaboo, TNN, news1live, INN, momo29, thaipbs, headtopics)  

 

ประจำวันที่ 
11 กรกฎาคม 2567 
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     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์กรณีเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยประกาศแสดงอารยะขัดขืนด้วย 
การอดอาหารประท้วงจนกว่ารัฐบาลจะรับข้อเสนอในการตั้ง คกก.ร่วมศึกษาวิจัยกัญชา ก่อนจะมีการนำกัญชา กัญชง กลับ
เข้าบัญชียาเสพติดประเภท 5 ซึ่งเป็นการกดดันให้ยอมทำตามข้อเรียกร้องหรือไม่ ว่า ไม่เป็นการกดดัน ระบบประชาธิปไตย
แสดงออกได้ และได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ โดยให้ อย. หารือในประเด็นการออกประกาศสธ.เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 พ.ศ. . . .ซ ึ ่ งการแสดงความค ิดเห ็นเสร ็จส ิ ้นแล ้ว และผ ่านข ั ้นตอนคกก.ควบค ุมยาเสพต ิดให ้ โทษ  
ทางอย.จะมีการชี้แจงในรายละเอียดต่างๆ จากนั้นจะมีการออกประกาศเพิ่ มเติมอีก 4 ฉบับ ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
จะเป็นผู้ดำเนินการและชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนกรณีหน.พรรคภูมิใจไทย ระบุทางออกกัญชาควรใช้ พ.ร.บ. เพราะอนาคตจะได้
มีหลักการในการดำเนินการ ข้าราชการไม่ต้องเปลี่ยนไปตามนโยบาย นั้น เห็นใจบุคลากร สธ. ซึ่งต้องเข้าใจว่าบุคลากรต้องทำ
ตามข้อมูลที่ปรากฎชัด ขณะนี้ข้อมูลกัญชายังเป็นอันตรายต่อเยาวชนกับผู้คน ประกอบกับผู้ที่เห็นด้วยให้นำกลับไปเป็นยาเสพ
ติด ไม่เห็นด้วยกับการใช้เพื่อนันทนาการ รวมถึงหากรัฐบาลในอนาคตมีความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดและกัญชามากขึ้น ก็
สามารถแก้ไขประกาศได้ เพราะประมวลกฎหมายยาเสพติด เขียนว่า ยาเสพติดประเภท 5 เป็นอำนาจของรมว.สธ. สามารถ
ประกาศตามความเห็นของคกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ 
     - น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี และโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงจุดยืนของพรรค ภท. ยืนยันต้องมีพ.ร.บ.
ควบคุมกัญชาฯ เพื่อออกมาควบคุมดีกว่าจะนำกลับไปเป็นยาเสพติด ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ 
ประเทศท่ีอนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างถูกต้องก็มีกฎหมายควบคุมเช่นกัน 
     - นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล เลขาฯเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ประกาศยกระดบัการชุมนุมดว้ยการอดอาหารประทว้ง 
พร้อมกับอ่านแถลงการณ์ ระบุว่า กัญชากำลังจะถูกพิพากษาให้กลับเข้าคุกอีกครั้งท้ังที่ไม่มีความผดิใด พิพากษาโดยไม่มีการไต่
สวน แม้ขอให้ตั้งกรรมการเพื่อวิจัยข้อเท็จจริงก็ปฏิเสธ การพิพากษาโดยไม่ไต่สวน คือสิ่งท่ีหมอใน สธ. ร่วมมือกับนักการเมือง
กระทำการต่อต้นไม้ต้นหนึ่ง วางแผนอย่างเป็นระบบทั้งงานสื่อ งานวิจัย งานมวลชน เพื่อใส่ร้ายกัญชาตลอดระยะเวลา 2 ปีที่
ผ่านมา เพื่อกระทำการผูกขาดผลประโยชน์กัญชาแต่เพียงกลุ่มเดียว 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., สยามรัฐ, มติชน, ส่องสยาม, ไทยโพสต์, ch7, hfocus, sondhitalk, headtopics) 
    - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการฯ ให้ความเห็นนักข่าวที่สอบถามในฐานะเคยทำงานอยู่ที่ สธ.กรณีมี
แนวโน้มกัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติด ว่า หากเกิดขึ้นจริงก็เป็นเรื ่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เพราะในรอบ 5 ปีหลัง  
มีการศึกษาวิจัยนำกัญชามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง หากมีการนำกลับไปเป็นยาเสพติดจริงกระบวนการเหล่านี้ก็อาจจะ
หยุดชะงัก องค์ความรู้จะสูญเปล่าทันที ไม่มีใครอยากมาต่อยอด รวมถึงขณะนี้หลายประเทศคลายล็อคกัญชากันออกมาใช้
ประโยชน์ บางประเทศมีไทยเป็นโมเดล แล้วประเทศไทยที่เคยเป็นผู้นำเรื่องนี้ กลับเลือกเดินถอยหลังเข้าคลอง ก็เป็นเรื่องที่
ต้องคิดให้มากๆ โดยมองว่าเมื่อปลดล็อคไปแล้วก็ต้องหาทางใช้ประโยชน์อะไรที่เป็นโทษก็ต้องควบคุม นี่คือช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการออกกฎหมายมากำกับดูแล เนื่องจากมีการลองผิดลองถูกกันมาในระยะหลายปี รู้แล้วว่ามีช่องโหว่ตรง ไหน
และต้องอุดอย่างไร  โดยที่ไม่จำเป็นต้องดึงกลับไปเป็นยาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ch7, topnews) 
    - นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล อดีตผอ.สนง.ศาลปกครองพิษณุโลก บุตรชาย ร.ต.ต.พวง เปรื่องธรรมกุล  อายุ 90 ปี ผู้ป่วยที่
ทรมานจากอาการป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย ที่ใช้กัญชารักษาจนมีอาการดีขึ้น ให้ความเห็นว่า การเอากัญชา
กลับไปเป็นยาเสพติดจะสร้างความเดอืดร้อนให้กับผู้ป่วยจำนวนมาก นี่ขนาดยังไม่เป็นยาเสพติด รพ.ก็ไม่อยากจะจ่ายยากัญชา
กันแล้ว เพราะรัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายสนับสนุน ยากัญชาตามโรงพยาบาลจึงขาดแคลน รวมถึงตนก็ใช้ยากัญชาอยู่เพราะเป็น
โรคตับ ปัจจุบันแข็งแรงดี ถ้ารัฐบาลเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดจริง ผู้ป่วยหลายคนน่าจะเสียชีวิตไปอย่างที่ไม่สมควร ถือ
เป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติแบบหนึ่ง พร้อมเชิญชวนผู้ป่วยท่ีใช้กัญชารักษาโรค และผู้ที่จะได้รับผลกระทบ นำเรื่องไป
ฟ้องเพิกถอนกฎหรือประกาศต่อศาลปกครอง เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเองและเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมด้านสุขภาพ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก. 
    - รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ม.ขอนแก่น กล่าวว่า หากนำกัญชากลับเข้าไปสู่ยาเสพติดเหมือนเดิม แนวทางของ
เครือข่ายคงต้องฟ้องศาลปกครอง เพราะว่ามีผู้เสียหายจากการประกาศของรัฐบาลหลายภาคส่วน ซึ่งภายใต้กฎหมายยาเสพ
ติดจะยิ่งเคร่งครัดถ้าคนไข้อยากจะใช้อาจจะไม่มีให้ใช้ และอาจเสียชีวิตไปโดยไม่สมควร ถือเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมวล
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มนุษยชาติอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นการขัดขวางการเข้าถึงยาจากธรรมชาติ เพราะได้ผลที่พิสูจน์แล้วจากงานวิจัยทั้งในไทย และ
ต่างประเทศ การที่คนไข้หลายคนจะต้องเสียชีวิตใครจะเป็นคนรับผิดชอบ 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

นายกฯ เตรียมตรวจราชการ จ.เชียงราย-จ.สระแก้ว 12-14 ก.ค. นี้ 
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์เดลินิวส์ 
    -นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจ
ราชการ ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 12- 14 ก.ค. เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อ
ป้องกันปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ประชุมหารือแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย การแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธ์ุ และเป็นประธานพิธี
เปิดโครงการยกระดับ รพร. พร้อมติดตามการดำเนินงาน Health Station ณ สถานีสุขภาพบ้านโนน ต.บ้านแก้ง อ.เมือง
สระแก้ว จ.สระแก้ว 

 

แต่งต้ังท่ีปรึกษา รมว.สธ. 
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, thebangkokinsight, linetoday, hfocus) 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ได้ลงนามในคำสั่ง สธ. ที่ 1100/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรวี่าการกระทรวง
สาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายประเสริฐ ฮารุดีน 2.นายเทิดไท เทพสุทิน และ3.
นายอดิพงษ์ ภัทรวิกรม โดยให้งดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกกรณี 

 

ผู้ช่วยรมต.ประกาศลาออก 
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, hfocus, newtv., Ch7,ch5, 
sanook, linetoday, thaiger, khoja, thebetter, sondhitalk, pptvhd36, news1live, workpointtoday,) 
    -นายวัน อยู่บำรุง สมาชิกพรรคเพื่อไทย ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เล่าความในใจก่อนประกาศขอลาออกจาก
สมาชิกพรรคเพื่อไทย โดยสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือลาออก หลังจากวันนี้  (11 ก.ค.67) จะไปยื่นลาออกจากตำแหน่ง
กรรมการผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข โดยคาดว่ามีสาเหตุมาจากการถูก น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกไป
ตำหนิ จากการที่ไปปรากฏตัวให้กำลังใจ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตนายก อบจ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นคู่แข่งกับ ส.ส.พรรค
เพื่อไทย 

 

ครม.อนุมัติงบยกระดับรพ.ในนครปฐม-สระแก้ว 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า,สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, innnews, hfocus, linetoday, topnews ) 
     -นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติให้ใช้เงิน
บำรุง รพ.นครปฐม จ.นครปฐม ก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 จำนวน 1 หลัง วงเงิน 118 ,141,600 บาท และใช้เงินบำรุง รพร. 
สระแก้ว ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที ่ 7 ชั ้น 96 ห้อง จำนวน 2 หลัง ในวงเงิน 1 47,550,100 บาท ตามที่สธ. เสนอ   
นอกจากน้ี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเสริมว่า หนึ่งในปัญหาเร่งด่วนคือการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
สาเหตุหนึ่งมาจากการขาดแคลนครูผู้สอนพยาบาล จึงขอให้ สธ.ทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพื่อผลิตบุคลากรครูผู้ฝึกสอนพยาบาลเพิ่มขึ้นควบคู่ไปด้วย 

 

ผลักดันระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, INN, thebangkokinsight, prd.) 
     - นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ก.ดิจิทัลฯ ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ผลักดัน
ให้เกิดระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange -HIE) ระดับประเทศ โดยการพัฒนาระบบ Health 
Link และ คลาวด์กลางด้านสาธารณสุข มีการกำหนดมาตรฐานกลางร่วมกับ รพ. ในภาคี ปัจจุบันมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ พร้อมผลักดันให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานสำคัญในแผน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระดับชาติ ผู้สนใจสมัคร Health Link ฟรี ผ่านแอป เป๋าตัง 
หรือ “ThaID” 
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การเปิดตลาดนัดสุขภาพ  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (Hfocus, แนวหน้า, theagendathai, สยามรัฐ, headtopics, ไทยรัฐ, INNNews, 
กรมประชาสัมพันธ์) 
     - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดตลาดนัดสุขภาพ “จากเมนูชูสุขภาพ สู่อาหารเป็นยา” ใน
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เป็นตลาดต้นแบบในการสร้างสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี 
ผ่านการบริโภคอาหารที่ดี มีคุณค่า สะอาด ปลอดภัย ป้องกันและบรรเทาโรคได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเปิดขายทุกวันพุธ 
เพื่อให้เกิดการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำให้ อสม. ช่วยส่งต่อข้อมูล ความรู้เรื่องเมนู
ชูสุขภาพและอาหารเป็นยาให้กับคนในชุมชนเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งมอบ กยผ.ศึกษาเรื่องอาหารเป็นยา อาหาร
และสมุนไพรไทยที่ช่วยสุขภาพแข็งแรง ลดโรค ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค ส่วนรายได้ที่ประหยัดจากด้านนี้กำลังพิจารณา
อาจนำไปเป็นกองทุน อสม. หรือกองทุนกรมอนามัยอยู่ระหว่างการพิจารณาต่อไป  

 

หารือเปิดหลักสูตรอบรมบริบาลศาสตร์ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง 
     - ผช.ศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รก.อธิการบดี ม.รามคำแหง นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. 
เพื่อหารือในการเปิดหลักสูตรอบรมบริบาลศาสตร์ การดำเนินการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านวิชาการสาธารณสุขให้กับ 
อสม. รวมทั้งการพัฒนาตลาดชุมชนฟาร์มกวางในพื้นที่ จ.สุโขทัย 

 

รมว.สธ.ตรวจเย่ียมกรมสุขภาพจิต 
    สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (thebetter, thaitodaynews, newtv.) 
     -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.สธ.ได้ตรวจเยี่ยมกรมสุขภาพจิต และกล่าวว่า การควบรวมภารกิจสุขภาพจิตและสารเสพติด 
สามารถขับเคลื่อนได้ แต่ขอให้ทบทวนการใช้งบประมาณให้ดี กลัวจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผู้ป่วยจิตเวชกว่า 5 ล้านคน และ
เป็นผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดถึง 40% จึงขอให้ติดตามการแก้กฎหมาย เพื่อนำเงินของกองทุนยาเสพติด มาใช้ในการบำบัดผู้ป่วย
จิตเวชยาเสพติดด้วย ซึ่งคาดว่า จะมีความชัดเจนภายใน 30 วัน นอกจากน้ี ได้ให้ทีมทดลองโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1667 
และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 แจ้งข้อมูลพบผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกำลังจะทำร้ายผู้อื่น ปรากฎว่า ยังขาดการบูรณาการ 
เพราะสายด่วนได้ให้ผู้แจ้งโทรติดต่อหน่วยงานอื่นแทน เช่น ตำรวจ โรงพยาบาล และไม่มีแนวทางการช่วยเหลือที่ชัดเจน  จึง
ได้ให้แก้ไขให้มีการบูรณาการและช่วยแก้ปัญหาได้จริง โดยเฉพาะคนที่กำลังจะทำร้ายคน ต้องมีตำรวจ ไปช่วยระงับเหตดุ้วย 
หากสายด่วนไม่มีงบประมาณ ก็ต้องดูว่าสามารถเพิ่มงบประมาณได้หรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ได้ก็ต้องยุบไปรวมกับสายด่วนอื่นที่มี
งบประมาณ จะได้ไม่เป็นภาระและสามารถพัฒนาได้ 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus 
     -  นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรมต. เข้าร่วมการเปิดเวทีวิชาการรวบรวมข้อมูลปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าของศูนย์วิจยั
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ จัดงานเสวนา เรื่องเจาะลึกข้อดีข้อเสีย 3 แนวทาง ของอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เป็นการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านถึงข้อดีข้อเสียใน
การที่จะกำหนดมาตรการต่างๆ ในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบของประชาชน
ปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า  

 

การแก้ปัญหาตำแหน่งนักสาธารณสุข 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thecoverage) 
     -   ดร.ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ยื่นหนังสือเรื่องการเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งนักสาธารณสุข
ถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สปน. โดยมีข้อเสนอ 8 ประเด็น เพื่อขอให้พิจารณาแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เพื่อขวัญกำลังใจของบุคลากร พร้อมทั้งแจ้งผลให้ชมรมนักวิชาการ
สาธารณสุขฯ ในฐานะผู้ประสานงานทราบต่อไป   

 

พ.ร.บ. อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, Hfocus, thecoverage, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์) 
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     -  นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง 
พ.ร.บ. อสม. โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทนในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 24 จังหวัดเข้าร่วม เป็นภาคสุดท้าย 
หลังจากได้ทำประชาพิจารณ์ภาคเหนือที่ เชียงใหม่ ภาคอีสานที่ขอนแก่น ภาคใต้ที่หาดใหญ่ หลังจากนี้จะมีการสรุปและ
ประมาณ 2 สัปดาห์จะเข้าสู่คณะกรรมการกลางที่มีปลัด สธ.เป็นประธาน เพื่อพิจารณารายมาตราที่มีการเสนอข้อคิดเหน็ และ
นําเสนอ รมว.สธ. ให้ความเห็นชอบเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายต่อไป  
       ทั้งนี ้ สบส. ได้เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอ่ร่าง พ.ร.บ. ผ่านช่องทาง Google Form ที่หน้าเว็บไซต์  สบส. 
ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 11 ก.ค.67 ซึ่งขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว จำนวนกว่า 329 ,500 ราย มีผู้เห็นด้วยกับ ร่าง 
พ.ร.บ. จำนวนกว่า 291,600 ราย หรือประมาณร้อยละ 89 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค.67) 
WORLD EXPO 2025  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์แนวหน้า 
    - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส. เผย WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN งานแสดงนิทรรศการระดับโลก 
จัดขึ้น ณ เมืองโอซากา ระหว่างวันท่ี 13 เม.ย.-13 ต.ค. 68 ภายใต้แนวคิดหลัก "Designing Future Society for Our Lives" 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดย
WORLD EXPO 2025 OSAKA, KANSAI, JAPAN เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ไทยเข้าใกล้เป้าหมายการเป็นเมดิคัล ฮับ 
(Medical Hub) ได้อย่างเต็มรูปแบบ ประชาคมโลกรับรู้ถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทย 
โดยกรม สบส. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบเผยแพร่นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติใน
ภูมิภาคและเวทีโลก แสดงถึงความพร้อมเป็นหมุดหมายด้านสุขภาพของคนท่ัวโลก  

 

กรมควบคุมโรคเร่งกำจัดโรคไข้มาลาเรีย 10 จังหวัดชายแดนไทย 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thaitodaynews,) 
     -กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในช่วงของระยะเวลากำจัดโรคให้หมดไปจาก
ประเทศ ยังพบมีการติดเชื้อทั้งคนไทยในพื้นที่ และกลุ่มประชากรต่างชาติ จำเป็นต้องเร่งรัดการดำเนินงานกำจัดโรคอย่าง
เข้มข้นใน 3 เดือนถัดจากนี้ โดยพบผู้ป่วยในพื้นที่ท่ีติดกับแนวชายแดนไทย-เมียนมา 10 จังหวัด ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 9 มิ.ค.67 พบ
ผู้ป่วยแล้ว 8,999 ราย สูงสุดที่จ.ตาก 4,048 ราย รองลงมา ได้แก่ กาญจนบุรี  แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี พบ
มากในกลุ่มอายุ 25 – 44 ปี ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง  โดยพื้นท่ีชายแดนภาคเหนือพบผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า
คนไทย ขณะที่พ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันตกพบผู้ป่วยคนไทยมากกว่าต่างชาติ 
      คณะอนุกรรมการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย มีมติเห็นชอบดังนี้ 1. เพิ่มพื้นที่ดำเนินงานเร่งรัดอีก 4 จังหวัด คือ ชุมพร 
ระนอง เชียงใหม่ และเชียงราย 2. แต่งตั้งอนุกรมการเพิ่ม ประกอบด้วย ผวจ.ทั้ง 4 จังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข 4 เขต (เขต 1 2 5 และ 11)  3.สนับสนุน สสจ.ให้พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อโรคไข้มาลาเรีย
ด้วยชุดตรวจอย่างรวดเร็ว (RDT) และ 4. เร่งรัดให้อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสูงเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางสาธารณสุข 
(EOC) กรณีโรคไข้มาลาเรีย ในระดับอำเภอ 

 

NIT Mobile stroke Unit 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thecoverage, thailandplus) (เพิ่มสื่อ) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันประสาทวิทยา ให้บริการรถหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (NIT 
Mobile stroke Unit) การตรวจรักษาเชิงรุกโดยผู้เชี่ยวชาญในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว เพิ่มโอกาสการรักษาให้ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพ  

 

ศูนย์จักษุฯ รพ.สิรินธรขอนแก่น พร้อมรับมือผู้มีปัญหาทางดวงตา 
     สื่อที่นำเสนอ :  เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, linetoday) 
     - นพ.สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ ผอ.รพ.สิรินธร กล่าวว่า รพ.สิรินธรฯ พบสถิติผู้ป่วยทางสายตามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้ขยาย
พื้นที่บริการ และจัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เข้ามาเติมเต็ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษา ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน
เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม ทันสมัยที่สุดใน จ.ขอนแก่น มูลค่า 2.5 ล้านบาท จากมูลนิธิ รพ.สิรินธรฯ โดยนายนริศร จรรยา
นิทัศน์ ประธานมูลนิธิฯ และเครื่องเลเซอร์ยิงจอประสาทตา มูลค่า 4 ล้านบาท จากสสจ.ขอนแก่น ทำให้ปัจจุบันมีการเพิ่ม
ศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย พี่น้อง ประชาชน ที่มีปัญหาทางสายตาได้เพิ่มมากขึ้น  
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ตบผู้ป่วยสูบบุหร่ีในห้องน้ำ รพ. 
     ส ื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , เดลินิวส์ , คมชัดลึก, pptvhd, brighttv, nationtv, ch7, topnews, amarintv, 
thebangkokinsight) 
     - นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์เหตุการณ์ 9 ก.ค. มีผู้ป่วยชายอายุ 48 ปี พร้อมภาพบัตรประชาชน
ผู้ป่วย ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในห้องน้ำ รพ. ผอ.รพ. จึงมีการเทศนาธรรมโดยร่างทรงเทพมาราโดน่า และตบสั่งสอนด้วยหัตถุ์พระเจ้า
มาราโดน่า ซึ่งผู้ป่วยชายรายดังกล่าวน้อมรับเทศนาธรรม และหัตถุ์พระเจ้าด้วยความสำนึก ทั้งยังให้คำมั่นสัญญาว่าต่อไปนี้จะ
เลิกบุหรี่เด็ดขาด จะอดบุหรี่ ย้ำนี่คือมาตรฐานเถื่อน ๆ ในการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่หรือสารเสพติดใน รพ.
มงกุฎวัฒนะ 

 

ไข้หวัดนก 
     สื่อที่นำเสนอ :  นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday, thebangkokinsight) 
     -กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกล่าสุดเป็นเด็กหญิงอายุเพียง 5 ขวบ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังการยืนยันผู้ป่วยคนที่ 
6 เป็นเด็กชายวัย 3 ขวบ อาศัยอยู่ที่จังหวัดเดียวกัน รวมในปีนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเช้ือไวรัสไข้หวัดนกเอช 5 เอ็น 1 อย่างน้อย 7 
คน เป็นเด็ก 6 คน และผู้ใหญ่ 1 คน โดยมีผู้ป่วยเด็กเสียชีวิต 1 ราย ทุกคนมีประวัติการสัมผัสกับซากสัตว์ปีก หรือสัตว์ปีกท่ี
กำลังป่วย 

 

ญี่ปุ่นพบเสียชีวิตโยงอาหารเสริมข้าวยีสต์แดง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, amarintv, ch3plus) 
     - สื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่น รายงานพบผู้เสียชีวิตด้วยสาเหตุที่อาจเกี่ยวข้องกับการกินอาหารเสริม “เบนิ โคจิ” หรือข้าวยีสต์
แดง ของ บ.โคบายาชิ ฟาร์มาซูติคอล หนึ่งในผู้ผลิตยารายใหญ่ของประเทศ เพิ่มเป็นอย่างน้อย 93 ราย ด้าน สธ.ญี่ปุ่น ส่ง
หนังสือไปยังบริษัทเพื่อขอคำช้ีแจงเพ่ิมเติมอย่างละเอียด แต่ยังไม่มีการตอบรับอย่างเป็นทางการจากบริษัท พร้อมตั้งข้อสังเกต
ว่า กรดพิวเบอรูลิก ซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่มาจากราสีน้ำเงินในอาหารเสริมนั้น อาจส่งผลกระทบต่อไตของผู้บรโิภค 
หากรับประทานข้าวยีสต์แดงในระยะยาว 

 

          ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ  

  

 


